

**THƯ CẬY ĐĂNG:**

**KÊU GỌI GIÚP ĐỠ  
NHÂN VIÊN CÔNG CHÁNH CÙNG CỰC Ở VIỆT NAM**

Ngày 7 tháng 7 năm 1999

Kính gửi quý Anh đã từng làm việc tại Khu Công Chánh Cao Nguyên Trung Phần và quý Thân hữu của Khu Công Chánh CNTP.

Thưa quý Anh và quý Thân hữu,

Tôi vừa nhận được thư của anh Hoàng Ngọc Ẩn gửi đến, kèm theo sao thư của anh NGUYỄN VĂN BẠN, nguyên nhân viên làm việc lâu năm tại các công trường, Ty và Văn phòng Khu Công Chánh CNTP Banmethuot/Đàlat. Theo thư của anh BẠN và các nhận xét cùng đề nghị của anh Hoàng Ngọc Ẩn, tôi xin gửi thư này đến quý Anh và quý Thân hữu để mong được quý Anh và quý Thân hữu yểm trợ ít nhiều hầu có một số tiền khả dĩ giúp được anh Nguyễn Văn Bạn trong cảnh khốn cùng, mù lòa, bệnh tật và già cả hiện nay.

Tôi đã điện thoại nhờ anh BỬU NGỰ đứng ra nhận lãnh tiền bạc do các nơi gửi đến, tập trung và gửi về Việt Nam cho anh Nguyễn Văn Bạn. Anh Bửu Ngự đã sốt sắng nhận lời giúp việc đó. Trong bước đầu tôi đã gửi về anh Bửu Ngự chi phiếu 30 Mỹ kim của anh Hoàng Ngọc Ẩn, và 50 Mỹ kim của tôi đóng góp.

Mong các Anh và Thân hữu của Khu Công Chánh CNTP trước đây đóng góp giúp đỡ một người bạn, một cộng sự viên đã từng phục vụ dưới sự chỉ huy của quý Anh. Mọi đóng góp xin đề tên anh Bửu Ngự và xin gửi về địa chỉ dưới đây:

**Mr. BUU NGU  
17539 Live Oak Circle  
Fountian Valley, CA 92708, USA.**

Mọi đóng góp của quý Anh và quý Thân hữu cũng như chứng từ nhận tiền sẽ được phổ biến trong LT 75.

Xin chân thành cảm ơn trước quý Anh và quý Thân hữu.

Trân trọng kính chào.

**NGUYỄN XUÂN MỘNG**

Đính kèm: Sao thư của anh Hoàng Ngọc Ẩn và của anh Nguyễn Văn Bạn.

Lá Thư 74 - Tháng 9 - 99

New Orleans. Jun 16,1999

Anh Mộng thân,

Hôm qua, nhận được thư của anh Bạn (kế toán khu CC/CNTP) tôi đã làm copy gửi cho anh Huỳnh Văn Ân.

Hôm nay, tôi xin gửi anh check \$30.00 kèm đây (+ thư ấy) để nhờ anh tùy tiện với danh nghĩa của cựu T.K.CC/CNTP và đang phụ trách LTAHCC phổ biến đến các bạn cũ ở CNTP, kêu gọi lòng hảo tâm mỗi người một ít để giúp cho 1 nhân viên ở trong tình cảnh "tệ hơn bần cố nông" vì là "1 người cày không có ruộng".

Riêng tôi, với khả năng tài chánh có giới hạn nên chỉ gửi được có \$30.00, mong rằng anh sẽ gom thêm được một số kha khá hơn thì mới giúp cho có kết quả hữu hiệu hơn.

Thăm anh chị và các cháu bình an sức khoẻ luôn.

Thân,  
**Hoàng Ngọc Ân**

Vinh Long, ngày 4-6-1999

Kính gửi ông KS Hoàng Ngọc Ân,

Tôi gửi thư này qua ông, kính thăm ông và gia đình cũng không quên chúc ông và gia đình luôn được bình yên và sức khoẻ. Ông được thư này, có lẽ ông ngạc nhiên, không biết tôi là ai vì lâu quá ông quên đi là cũng phải, vậy tôi xin nhắc lại để ông tường vì thời gian quá lâu hơn 30 năm. Tôi là Nguyễn Văn Bạn, trước làm việc tại phòng kế toán khu Công chánh CNTP/BMT, từ đời ông CKS Ngô Trọng Anh, còn ông là quản đốc công trường Daksut sau đó ông về làm Trưởng ty Công Chánh BMT cùng anh Phạm Đình Trợ thì ông KS Huỳnh Văn Ân lên tiếp tục công trường, thì tôi được điều lên với ông Huỳnh Văn Ân thay anh Trợ, và sau đó tôi về làm tại Phòng Kế toán Khu cho đến năm 1975.

Kính thưa ông, cách đây khoảng một năm tôi có gặp anh Lưu Công Vân, qua tâm sự, anh Vân hiểu được hoàn cảnh của tôi và anh ấy vừa cho tôi địa chỉ của ông nên tôi gửi thư này sang ông. Sau 30/04/75 tôi về quê tại Vinh Long sống và làm nông dân bần nông nghĩa là không ruộng nên mức sống rất thấp, tuy nhiên sức khoẻ còn nên cũng sống tạm đến bây giờ thì đã già 66 tuổi rồi nên sống càng khó khăn hơn, muốn ổn định được cần phải có tiền để cải tạo lại đời sống. Anh Vân rất thông cảm cho tôi, nhưng chẳng biết làm cách nào để giúp đỡ tôi được nên anh ấy cho tôi địa chỉ ông và nói tôi gửi thư qua ông để nhờ ông thông tin giúp cho các ông có điều kiện cứu vớt tôi trong lúc quá khó khăn này chỉ một lần thôi và nghe nói các ông có Hội Ái hữu Công Chánh vì vậy tôi gửi thư này để kêu gọi lòng thương yêu giúp đỡ những anh em gặp cảnh khốn cùng. Vậy tôi tha thiết nhờ ông cố gắng giúp tôi, thú thật với ông bây giờ tôi quá tuyệt vọng, không còn cách nào để sống, để có cơm ăn hàng ngày, cứ ăn sáng thì lại nhịn chiều, bữa đói bữa no, quần áo chẳng lành. Vậy có dịp nào đó xin nhờ ông thông tin trong Hội giúp tôi, tôi không bao giờ quên ơn ông.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH :31